

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- 000 ---

Số : 01/2017/CV-SGO

V/v giải trình, CBTT và phương án khắc phục

việc chứng khoán bị kiểm soát và hạn chế giao dịch

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2017



Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Ngày 06 tháng 02 năm 2017, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn đã nhận được công văn số 91/SGDHN-QLNY ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Sở GDCK Hà Nội (HNX). Chúng tôi xin giải trình với quý Sở như sau:

Theo thông báo số 115/TB-SGDHN ngày 23/01/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu SGO vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch (MCK: SGO) thì kể từ ngày 25/01/2017, cổ phiếu của công ty (MCK: SGO) bị đưa vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần) do Công ty đã công bố thông tin có nội dung không chính xác trên Trang thông tin điện tử của Công ty và Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu của Công ty; vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã CBTT về việc đưa cổ phiếu SGO vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch trên website của Công ty: <http://www.dauansaigon.com.vn>

Để xảy ra những lỗi vi phạm như trên là do Công ty mới đưa chứng khoán vào giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nên còn chưa am hiểu rõ về luật chứng khoán, thị trường chứng khoán, cũng như CBTT. Công ty xin rút kinh nghiệm và gửi lời xin lỗi tới quý Sở và quý nhà đầu tư.

Công ty xin gửi tới quý Sở phương án khắc phục tình trạng chứng khoán nêu trên như sau:

+ Rà soát, chỉnh sửa lại những thông tin được công bố trên website Công ty đảm bảo được chính xác. Cụ thể:

Công ty đã chỉnh sửa lại các thông tin trong các chuyên mục Giới thiệu, Liên hệ, Lĩnh vực kinh doanh, Thương hiệu, Phát triển thị trường trên Trang thông tin điện tử của Công ty, không sử dụng các thông tin, hình ảnh của Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh – công ty liên kết với Công ty với tỷ lệ đầu tư là 47,5% - làm thông tin của mình.

Đối với những thông tin công bố về sau, Công ty cam kết công bố chính xác và đúng thời gian quy định.

+ Thông báo lại thông tin không chính xác trong Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu của Công ty. Cụ thể: Công ty đã thông báo về tiến độ của dự án nhà máy dầu thực vật tại Vĩnh Long trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.dauansaigon.com.vn> ngày 07/10/2016;

+ Thực hiện CBTT đúng theo đúng quy chế CBTT tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

+ Thực hiện triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. Về việc triệu tập, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (tổ chức lần 1) của Công ty đã không đúng thời hạn quy định, không CBTT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên trên trang thông tin điện tử của Công ty, không gửi thông báo mời tất cả cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Công ty xin rút kinh nghiệm sâu



sắc và sẽ thực hiện đúng theo quy định cho lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tới đây.

Trên đây là toàn bộ giải trình, phương án khắc phục tình trạng chứng khoán của Công ty bị đưa vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch. Công ty kính mong Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và sớm đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch.

Công ty trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT (để báo cáo)
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



TRẦN NGỌC BỬU TRÂN

